



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง ผลการตัดสินผลงานการประกวดโครงการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงาน
ระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ใช้ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนานวัตกรรมการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรด้วยการทำงานในรูปแบบสมัยใหม่ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวด Mini เลิศรัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดโครงการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์การประกวดเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลงานการประกวดได้รับรางวัล จำนวน ๔ ผลงาน ดังนี้

๑) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่

ผลงาน : ระบบขึ้นทะเบียนนักคัด นักตัดทุเรียนออนไลน์ (<https://produrian.mutto.ac.th>)

ผู้ส่งผลงาน : นางสาวจุรีรัตน์ กานต์ธีระกุล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

ผลงาน : ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตสินค้าพืชผักมาตรฐานปลอดภัย/อินทรีย์

ผู้ส่งผลงาน : นายคมสันต์ แก้วพะเนียง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

๓) รางวัล...

๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

ผลงาน : ระบบหนังสือเวียนราชการ (Paperless) ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี

ผู้ส่งผลงาน : นายศราวดี จิรวชิรศักดิ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

๔) รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

ผลงาน : FAF'Project ระบบติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ผู้ส่งผลงาน : นางสาวพัชร คงดี

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน่วยงาน : กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประยูร อินสกุล)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์